



## สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้เสนอแก้ไขร่างกฎหมายการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการ		

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวอง จงมลิน สมาชิกวุฒิสภาพรรคประชาธิปไตยแห่งเกาหลีเสนอแก้ไขร่าง “กฎหมายการศึกษาพิเศษ” สำหรับผู้พิการในการจัดการเรียนการสอนทางไกลอย่างทั่วถึง โดยให้สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (Education Broadcasting Station: EBS) หรือช่องอีบีเอส ซึ่งเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแห่งชาติดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

โดยกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด หรือศึกษาธิการอำเภอ มีหน้าที่จัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบการศึกษาพิเศษแก่ผู้พิการ และในกรณีจำเป็นให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาสามารถจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้สื่อในรูปแบบการกระจายเสียง และเทคโนโลยีสารสนเทศตามบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา รัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวในประเด็นเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นทั้งหลายให้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องอีบีเอสสำหรับใช้ดำเนินการจัดการศึกษา

อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายในรูปแบบการศึกษาทางไกลนั้น รัฐควรคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของความพิการแต่ละบุคคลตามระดับการศึกษา และระดับความพิการ โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ปรับรูปแบบจากการศึกษาทางไกลเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงทำให้เกิดช่องว่างทางการศึกษามากขึ้น

การยื่นเสนอแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวของนางสาวอง จงมลิน สมาชิกวุฒิสภา คาดว่าเมื่อรัฐสภาผ่านความเห็นชอบจะทำให้สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลรูปแบบพิเศษแก่นักเรียนผู้พิการแต่ละระดับได้อย่างเหมาะสมไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นประสบผลสำเร็จ แม้ที่ผ่านมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าการเข้าถึงการศึกษาทางไกลรูปแบบพิเศษแต่ละระดับเป็นไปได้ยากลำบาก จึงขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง ยิ่งส่งผลทำให้ผู้พิการไม่สามารถได้รับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบถ้วนแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จะช่วยให้ช่วยส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาทางไกลได้อย่างมีมาตรฐาน ไม่ต่างจากการศึกษาของนักเรียนทั่วไป

ที่มาของข่าว:	<a href="http://www.viva100.com/main/view.php?key=20210209010002669">http://www.viva100.com/main/view.php?key=20210209010002669</a>
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๑๒/๖๔
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลายนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	